

đặc khu trực thuộc trung ương thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIỆT

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 351-CT ngày 18-12-1987 về việc sửa đổi chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ ý kiến Ban Bí thư;

Xét đề nghị của Bộ Lao động — Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 quy định ở điều 1 Quyết định số 293-CT ngày 12 tháng 10 năm 1987 nay sửa lại như sau:

«Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945, kể cả đương chức và nghỉ hưu, đang hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi hàng tháng 20 đồng mỗi thâm niên hoạt động, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1987 được nâng lên 215 đồng/tháng».

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIỆT

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

LAO ĐỘNG — THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI — TÀI CHÍNH — ỦY BAN HỢP TÁC KINH TẾ VĂN HÓA VỚI LÀO VÀ CAM-PU-CHIA

THÔNG TƯ liên Bộ số 2-TT/LB

ngày 15-6-1987 hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia.

Thi hành Quyết định số 279-CT ngày 31-10-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, liên Bộ Lao động — Thương binh và xã hội — Tài chính — Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Cam-pu-chia hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân, viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia như sau:

I. CHẾ ĐỘ TRÊN ĐẤT BẠN

Công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia ở Lào và Cam-pu-chia hàng tháng được Bạn cấp tiền ăn và tiêu vật bằng tiền kíp (Lào) hoặc tiền Riêl (Cam-pu-chia) theo chế độ do hai bên thỏa thuận. Khi hai bên có thỏa thuận mới về chế độ đãi thọ thì chuyên gia và người phục vụ chuyên gia được hưởng theo quy định mới và được sử dụng toàn bộ số tiền được đãi thọ để chi dùng cho bản thân trên đất Bạn. Nhà nước không thu lại một phần mức tiền Bạn đã cấp